

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

Số: **377** /UBND-CA
V/v tăng cường quản lý,
thu hồi vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lục Nam, ngày **09** tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trong năm qua, công tác quản lý, tuyên truyền vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án, giải quyết mâu thuẫn, trả thù cá nhân... vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo ngại trong nhân dân. Để chủ động làm tốt hơn nữa công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công nhân viên, hội viên chấp hành nghiêm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Các doanh nghiệp được phép sử dụng thuốc nổ phải quản lý chặt chẽ nguồn thuốc nổ. Tăng cường công tác giáo dục vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, lên án những hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, CCHT trái phép, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

2. Công an huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; gắn việc thực hiện công tác này với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi chế tạo, sản xuất VK, VLN, CCHT trái phép, trong đó tập trung vào các địa bàn, đối tượng trọng điểm như: các xã giáp ranh với các tỉnh, các huyện, thị trấn, thị tứ những nơi xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự vi phạm pháp luật về pháo; thanh, thiếu niên và các hộ kinh doanh, buôn bán,...

Tổ chức quán triệt Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm vững nội dung và nghiêm túc thực hiện. Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, phát hiện, xác lập chuyên án, đấu tranh ngăn chặn đối với các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép; nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng sử dụng không gian mạng để mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT trái phép. Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT; các đối tượng mua bán, vận chuyển các loại linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết để chế tạo VK, VLN, CCHT qua dịch vụ chuyển phát đường bưu điện và bán hàng online trên mạng xã hội để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, đấu tranh, ngăn chặn.

Phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức thực hiện thu hồi và tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân hoàn thiện hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử lưu động các vụ án điểm về VK, VLN, CCHT đã được phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

3. Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao, Phòng Văn hóa - TT huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức xây dựng các chương trình, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm về tàng trữ, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT, tạo sự lan tỏa trong thực hiện.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh cam kết không tàng trữ, mua bán và sử dụng VK, VLN, CCHT; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT, làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ tại trường học.

5. Đội Quản lý thị trường số 4 chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tập trung phát hiện và xử lý nghiêm đối với các chủ cơ sở, hộ kinh doanh có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, chất gây nổ. Quản lý chặt chẽ đối với các mặt hàng dễ có nguy cơ cháy, nổ...

6. Thủ trưởng các đơn vị Quân đội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường quán triệt cho CBCS, cán bộ công nhân viên người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; đồng

thời các cơ quan, đơn vị có sử dụng VK, CCHT phải xây dựng “*Quy chế quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị mình để quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị*”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động phát hiện trao đổi với cơ quan Công an các thông tin có liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn.

7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trưởng thôn, Công an xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với dân quân xã, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp tàng trữ, mua bán và sử dụng VK, VLN, CCHT. Đồng thời, phân công, gắn trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo UBND, đoàn thể xã, thị trấn trong chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại các thôn, bản. Tổ chức các điểm tiếp nhận để nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc quán triệt thực hiện các nội dung trên. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm phải tổ chức kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ và các loại giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ. Rà soát VK, CCHT hỏng, không sử dụng được tiến hành làm thủ tục nộp về Hậu cần (PH10) Công an tỉnh và nộp giấy phép về Phòng Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh. Nếu cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT mà không kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn xử lý thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và thi đua cuối năm. Kết quả thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND huyện (*qua Công an huyện*) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; } (*báo cáo*)
- Lưu: VT, CA.

Bản điện tử:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;



Đặng Văn Nhàn